



มมส.ตั้งศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่น

มหาสารคาม - มมส.จับกระแสการเลือกตั้ง ทำศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งรับมือเทศกาลเลือกตั้งที่จะมีในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซิม ลางทำโพลล์สำรวจความคิดเห็นก่อน หลังจากที่คนสนใจล้มหลาม

ผศ.วิณา วิสเพ็ญ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทำหน้าที่ประธานศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 17 พ.ย.นี้ ในภาคอีสานได้เตรียมโครงการเร่งด่วนหลายโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเลือกตั้งในภาคอีสาน ทั้งในด้านการณรงค์ เผยแพร่และการศึกษาวิจัย โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการของศูนย์ เพื่อระดมความคิดและหาแนวทาง ในการทำกิจกรรม จนได้ข้อสรุปบางประการคือ ในสถานการณ์เลือกตั้งที่จะมีขึ้นนี้ ศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่นจะรีบดำเนินการเร่งด่วนในเรื่องของการออกสำรวจประชามติหรือทำโพลล์สำรวจความคิดเห็นทางการเมืองในด้านต่าง ๆ

“โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งในภาคอีสาน ซึ่งก่อนหน้านี้ศูนย์ฯได้ดำเนินการไปแล้วครั้งหนึ่ง ในนาม มมส.โพลล์ และได้รับการตอบรับค่อนข้างดี แม้จะมีข้อบกพร่องในเรื่องความพร้อมอยู่บ้าง และในการทำโพลล์ครั้งใหม่ก็ได้ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้มาร่วมกันจัดทำ เช่น น.ส.พ.กรุงเทพฯธุรกิจ ฉบับอีสาน ศูนย์การศึกษานอกโรง

เรียนซึ่งมีเครือข่ายในการเก็บข้อมูลกว้างขวางในทุกจังหวัด รวมไปถึงการใช้เครือข่ายจากนิสิตปริญญาโท ที่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยเก็บข้อมูล โดยกำหนดออกโพลล์ประมาณ 3-4 ครั้งในระหว่างการเลือกตั้ง และหลังการเลือกตั้ง โดยจะเน้นบรรยากาศและความเคลื่อนไหวทางการเมืองในภาคอีสาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น่าจับตามองมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้” ผศ.วิณากล่าว

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส. กล่าวต่อไปว่า นอก จากทำโพลล์สำรวจประชามติแล้ว ศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่นยังจัดให้มีเวทีประชาธิปไตย โดยการเน้นการเผยแพร่ทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับความร่วมมือให้จัดเวลาพิเศษสำหรับรายงานความเคลื่อนไหวสถานการณ์การเลือกตั้ง ตลอดจนการวิเคราะห์ทางการเมือง โดยนักวิชาการ และนักการเมืองท้องถิ่นทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ข่าวของน.ส.พ.กรุงเทพฯธุรกิจ ฉบับอีสานด้วย และหากเป็นไปได้ก็จะจัดเวทีประชาธิปไตยให้มีการเผยแพร่ประชาธิปไตยและรณรงค์การเลือกตั้ง เพื่อกระตุ้นให้คนออกมาใช้สิทธิ ส่วนในทางวิชาการนั้นนักวิชาการของศูนย์ฯได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อศึกษาวิจัยในทางราชการต่อไป